

Tucayvisinh

Tủ cấy vi sinh giá rẻ

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Machines & Outils

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Bạn muốn mua một chiếc tủ cấy vô trùng chất lượng đạt chuẩn nhất thị trường?

Bạn đang phân vân loại tủ cấy vi sinh giá rẻ nào phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Liên hệ ngay công ty Việt Sinh để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Tủ cấy vi sinh giá rẻ là gì?

Tủ cấy vi sinh giá rẻ chuyên dụng cho phòng thí nghiệm còn gọi là Tủ cấy vô trùng (Clean Bench) là tủ thao tác tạo môi trường vô trùng bảo vệ mẫu, được sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật, nuôi cấy vi sinh vật, thao tác PCR, sản xuất điện tử bán dẫn.

Tủ được sử dụng với các tác nhân mẫu vật không gây hại cho người sử dụng hay môi trường.

Cấu tạo của tủ nuôi cấy vi sinh

Tủ nuôi cấy vi sinh được thiết kế chuyên dụng để sử dụng trong môi trường nghiên cứu, thí nghiệm. Vậy nên cấu tạo của tủ cũng đặc biệt hơn so với các mẫu tủ khác. Cấu tạo của tủ nuôi cấy vi sinh bao gồm:

Thiết bị điều khiển điện tử từ xa, màn hình LCD có chiếu sáng dễ dàng khi sử dụng.

Tủ có chức năng bảo vệ người sử dụng khỏi tia UV, đèn chiếu sáng, quạt thổi khí bằng chế độ cài đặt tắt, mở đèn UV.

Tủ trang bị phím nhấn có đèn báo hiệu. Tủ cấy có 2 màng lọc: 1 lọc thô và 1 lọc tinh HEPA.

Vỏ tủ làm bằng thép có sơn tĩnh điện bóng, đem lại độ bền cho tủ. Các mặt bên trong bằng Inox SUS 304 có bề mặt láng bóng, dễ vệ sinh, tạo không gian nuôi cấy sạch, vô trùng và chống lây nhiễm.

Tủ đảm bảo an toàn cho mẫu nuôi cấy không bị lây nhiễm vi sinh từ môi trường bên ngoài và lây nhiễm chéo giữa các mẫu.

Cửa kính trong suốt đóng mở nhẹ nhàng có đối trọng, có khả năng hấp thu tia UV, chống lây nhiễm vi sinh.

Việt Sinh - Chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm

Việt Sinh tự hào là chuyên gia hàng đầu trong cung cấp thiết bị y tế và tư vấn xây dựng phòng khám tại Hồ Chí Minh.

Khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn Việt Sinh là nhà cung cấp tủ nuôi cấy vô trùng, tủ cấy vi sinh... chất lượng cũng như các thiết bị y tế khác.

Bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác tại Việt Sinh như máy hấp dụng cụ, nồi hấp autoclave, nồi hấp dụng cụ nha khoa...

Visitech chúng tôi tự tin và tự hào với đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực sinh học phân tử, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến phát hiện virus, vi khuẩn trong thực phẩm, thủy sản, thú y... Chúng tôi luôn trên tinh thần sẵn sàng được tư vấn chi tiết, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ mọi ý kiến của Quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ:

Hoặc bạn có thể tham khảo tất cả các sản phẩm, ngành hàng của chúng tôi tại visitech.vn nhé!

Liên hệ với chúng tôi

Mọi quan tâm đến sản phẩm và cần tư vấn, đừng ngần ngại, bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Việt Sinh

Mọi quan tâm, cần được tư vấn và hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Địa chỉ: 730/1/2/7C Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Hotline: 0919.112.141 - 0916.07.23.23

Email: info@visitech.vn

Zalo: 0919112141

Website: visitech.vn

Tags: [Tủ cấy vi sinh giá rẻ](#)

Matériaux

Outils

Étape 1 -
